

# ข้อความจากพระเจ้าสำหรับ ศาสนาจารย์ พระสังฆราช และคริสเตียน:

โดย **ดร. ออกัสโต มาควโน** [www.end-times-prophecy.com](http://www.end-times-prophecy.com)

ได้รับโดย ดร. ออกัสโต มาควโน วันที่ 6 พฤษภาคม 2011:

พระเจ้ามาเยือนผมทันทีในตอนเช้า เวลาที่ผมมาถึงที่ทำงาน ผมรู้สึกได้ถึงทรงสถิตย์ของพระองค์ และมีมือหนึ่งมาที่เหนือไหล่ของผมและผมสามารถรู้สึกได้ถึงไฟมาเหนือผม และผมได้ยินเสียงของพระเจ้าพูดกับผมและพระองค์เริ่มตรัสว่า: เขียนลงไปและบอกพวกเขา:

เพราะฉะนั้น พระเจ้าจอมโยธาตรัสตั้งนี้แก่ ศาสนาจารย์ ผู้เผยแพรศาสนา พระสังฆราชและอื่นๆ: ความโกรธเคืองของเราจะเผาผลาญเจ้าและเจ้าจะไม่ได้ถูกรับขึ้นไป เพราะว่าเจ้าได้ละทิ้งทางของเราและทำให้แกะของเรา (คริสเตียน) เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของเจ้าเอง และแหล่งที่มาของความมั่งคั่งของเจ้า ดังนั้นเรา พระเจ้าจะไม่รับศาสนาจารย์ ผู้เผยแพรศาสนา และคนรับใช้เหล่านี้ของเราผู้ที่แต่งงานกับความเจริญรุ่งเรืองแทนข้อความของการกลับใจ การเปลี่ยนแปลง การกลับมาของเราใกล้เข้ามามากแล้ว และการกลับมารับผู้เชื่อ ศาสนาจารย์ได้ล้มพระเจ้าของพวกเขา และมีความยินดีในอำนาจที่เรา พระเจ้าได้ให้พวกเขาแทนที่จะให้พระสิริและพระเกียรติทั้งหมดแก่เรา ผู้พยากรณ์ได้พยากรณ์เท็จและบรรดาปุโรหิตก็ปกครองตามการขึ้นตัวของเขา และประชาชนของเราชอบที่มีการอย่างนี้ แต่เจ้าทั้งหลายจะกระทำอะไรเมื่อกาลสวดปลายมาถึง? (เยเรมีย์ 5:31)

โบสถ์ที่พวกเขาบอกว่าที่บ้านของเรา ได้กลายเป็นสถานบันเทิง มีเป็นดังผู้เขียน ศาสนาจารย์ สังฆราช และผู้นำทางของโบสถ์ พวกเขากิน ดื่มและฉลองกันในบ้านของเรา และประพาดตัวโดยไม่มี ความกลัว กลัวจนตัวสั่น หรือความเคารพต่อเรา โอ้ พระสิริของเราได้ออกมาจากพระวิหารของเขาแล้ว และการทรงสถิตย์ของเราได้จากโบสถ์ของพวกเขามานานแล้ว พวกเขาจะไม่ถูกรับขึ้นไปถ้าหากพวกเขาไม่รำไให้ และคร่ำครวญในการสำนึกบาปต่อเรา พระเจ้าของพวกเขา

ผู้รับใช้ของเราได้เสื่อมทรามไปกับโลกนี้ และพวกเขากำลังทำแผนการเพื่อแนะนำอุดมการณ์ทางโลกอย่างลึกซึ้งมากขึ้นเข้ามาในโบสถ์ พวกเขาฉลองวันวาเลนไทน์ในโบสถ์และฉลองวันโกหกสากลในโบสถ์ และกล่าวในวันของการไว้ทุกข์: วันนี้เป็นวันงานศพดังนั้นขอให้เราสวมใส่สีดำ พวกเขาได้เสื่อมทรามไปทั้งหมด

ศาสนาจารย์ ผู้สอนศาสนา และพระสังฆราช พยากรณ์เวลาอย่างมากมาย เวลาของการปลดปล่อยและความเจริญรุ่งเรืองในขณะที่มีภัยพิบัติมาถึงแผ่นดิน ความทรمانอันน่ากลัวและการทำลายในโลก ผู้รับใช้ของเราไม่ได้ฟังจากเรามากขึ้น พวกเขาทำตัวเองให้เสื่อมทรามลงกับโลกในลักษณะที่พวกเขาได้ออกจากทางของเรา พวกเขาไม่แสวงหาเราในการอธิษฐาน ถือศีลอด และภาวนาพระเจ้าของเรา พวกเขาถือศีลอดและอธิษฐานเพียงเพื่อขอพรสวรรค์ของการรักษา การอัศจรรย์และการพยากรณ์เพื่อประโยชน์ของตัวเอง และพวกเขาแม้แต่พูดว่า: ผมจะเตรียมข้อความสำหรับการเทศนา ผมจะจัดเตรียมการประชุม ผมยุ่งมากกับการให้คำปรึกษาผู้ซื่อสัตย์ ผมต้องดูแลผู้ซื่อสัตย์ชื่อและไม่มีเวลาให้กับเรา เจ้าของของแกะ ศาสนาจารย์เหล่านี้จะไม่ถูกรับขึ้นไป พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัส ถ้าเจ้ามีความเกรงกลัวเรา แล้วจงฉีกเสื้อผ้าของเจ้าออก ฉีกหัวใจ ฉีกใจของเจ้าพร้อมกับการสำนึกบาปด้วยน้ำตา เราต้องการการสำนึกบาปประชาชาติของโบสถ์ การคร่ำครวญและการร้องไห้ ชัดเกล้าผงตุลี และร้องไห้ด้วยการสำนึกบาป และไม่เช่นนั้นเจ้าจะไม่ได้มากับเราเพื่อไปสวรรค์

ลูกแกะของเรากินอาหารเน่าเสียและต้องคำสาปจากข้อความที่มั่งคั่งของผู้รับใช้ของเราและ ศาสนาจารย์เหล่านี้กำลังลงทุนในอนาคตกับโครงการอาคารโบสถ์ และพวกเขาไม่รู้ว่าโครงการเหล่านี้ทั้งหมดจะถูกขัดจังหวะด้วยการทำลายฉับพลันและภัยพิบัติ หลังจากที่เรได้ช่วยชีวิตเจ้าสาวของเรา

จากโลกนี้ โครงการอาคารเหล่านี้จะกลายเป็นไร้ความหมาย พวกมันเป็นแค่การลงทุนที่ว่างเปล่าที่จะให้ผลไร้ความหมาย ลงทุนแทนในการเทศนาความจริง พระคำที่บริสุทธิ์ของชีวิต เทศนาแทนที่ในความมั่งมีฝ่ายวิญญาณและจิตวิญญาณผ่านทาง การสำนึกบาปและชีวิตนิรันดร์ พระเจ้าตรัสตั้งนี้ว่า เรา รักเจ้าสาวของเราสักเท่าใด ผู้ที่แสวงหาเราทุกวันและเกรงกลัวพระนามอันบริสุทธิ์ของเรา!!

เวลาหมดแล้ว เวลาได้สิ้นสุดลงแล้ว โมงยามกำลังมาแล้วในเวลานี้ เมื่อเราจะรับเจ้าสาวไปกับเรา ทันทีจากเหตุการณ์นี้ ความหายนะ ภัยพิบัติและการทรمانที่น่ากลัวอย่างที่มีไม่เคยเกิดมาก่อนใน แผ่นดินจะทำลายหลายต่อหลายชีวิตให้ย่อยยับ เมื่อศัตรูของเราเข้ามาแทนที่ จะไม่มีการกลับใจอีก ไม่มีเวลาที่จะแสวงหาเราเพราะว่าเราจะไม่ตอบคำอธิษฐานใดๆ พระคุณจะได้รับ การถ่ายออกไปและ พระวิญญาณบริสุทธิ์ของเราจะไม่มีในแผ่นดินโลกอีกต่อไป ศัตรูจะควบคุมและเจ้าจะขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน ของเจ้า และโอดครวญในหัวใจ ความทรمانและความแตกสลาย หยุตหัวใจของเจ้าเสียตอนนี้ และ กลับใจด้วยความเสียใจอย่างที่สุด ฉีกหัวใจของเจ้าออกในการกลับใจในวินาทีสุดท้ายที่เหลือนี้ มิฉะนั้นการลงโทษที่น่ากลัวจะเกิดขึ้นแก่คุณ

23 แต่ชนชาตินี้มีใจตื้อดั่งและกบฏ เขาได้หันเหและจากไปเสีย 24 ข้อความนี้เขาไม่มุ่งอยู่ในใจของเขาทั้งหลายว่า `บัดนี้ให้เราอย่าเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา ผู้ทรงประทานฝนตามฤดูของมันคือ ฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดู และทรงรักษาสัปดาห์ที่กำหนดการเกี่ยวข้าวไว้ให้แก่เรา' 25 ความชั่วช้าของเจ้าได้กระทำให้สิ่งเหล่านี้หันไปเสีย และบาปของเจ้าทั้งหลายก็กินสิ่งที่ดีไว้เสียจากเจ้า 26 เพราะท่ามกลางประชาชนของเราจะพบคนชั่ว เขาชุ่มคอดยเหมือนคนดกนชุ่มอยู่ เขาว่างกับไว้ เขาตกคน 27 เรือนของเขาเต็มด้วยความหลอกลวงเหมือนกระจาดที่มีนกกเต็ม เพราะฉะนั้นเขาจึงใหญ่โตและมั่งมี 28 เขาจึงอ้วนพินตัวเกลี้ยงเกลา ในเรื่องการกระทำความชั่วเขาล้ำหน้า เขามีได้ตัดสินใจคือ คดีของลูกกำพร้าพ่อ ด้วยความยุติธรรม ถึงกระนั้นเขาก็เจริญ เขามีได้ป้องกันสิทธิของคน ชัดสน" (เยเรมีย์ 5:23-28) เจ้าจะไม่ได้ถูกรับขึ้นไป พระเจ้าตรัสตั้งนี้ เว้นเสียแต่เจ้าเปลี่ยนแปลง ทางของเจ้าและกลับใจ

เราจะไม่รับขึ้นไปคือคนเหล่านั้นที่แต่งงานกับโทรทัศน์ หนังสือ และความบันเทิงที่ครอบครองเวลาของ เจ้าเสียส่วนใหญ่และเจ้าไม่มีเวลาสำหรับเรา พระเจ้าของเราและพระคำของเรา

เราจะไม่รับขึ้นไปคริสเตียนที่เพียงแต่ทำเป็นบริสุทธิ์ที่โบสถ์ในวันอาทิตย์ เพื่อระงับโทสะของเราเหนือ ชีวิตของพวกเขาและพวกเขาคิดว่า เราพระเจ้าไม่เห็นและไม่รู้เรื่อง ในวันอาทิตย์พวกเขาแค่ไปโบสถ์ เพื่อที่จะอวดเสื้อผ้าที่ดีที่สุดของพวกเขาสำหรับโอกาส และคุยกับเพื่อนๆ บ้านของเราได้กลายเป็น สโมสรเครือข่ายสังคม

เรา พระเยซูคริสต์ พระเจ้าของเราจะไม่รับขึ้นไปคนเหล่านั้นที่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงต่อหน้าที่วิใน นวนิยายและกิจกรรมอื่นๆ เพราะว่าพวกเขาได้เห็นให้นวนิยายและคำสอนทางวิทยาศาสตร์เป็นที่ปรึกษา ของพวกเขาแทนที่จะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเพื่อนที่ดีของพวกเขา

ผู้เชื่อทุกคนที่ลืมหามจะแสวงหาพระวิญญาณบริสุทธิ์ของเรา และมีที่วิและคตินิยมทางวิทยาศาสตร์ เหมือนปีศาจอื่นๆเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดแทนที่พระคำของเรา จะถูกปล่อยไว้ข้างหลังให้เผชิญหน้ากับผู้ที่ไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์ (Anti-Christ) และเครื่องหมายของสัตว์ร้าย (Mark of the Beast)

ปีศาจประสบความสำเร็จในการแทรกซึมเข้าไปภายในท่ามกลางคริสตจักร และคริสตจักรในวันนี้ได้รับการ หล่อหลอมในลักษณะของการสอนอุดมการณ์ในทางปีศาจ แทนที่พระคำของเรา และลักษณะของ เรา พระคริสต์เจ้า คริสตจักรเช่นนี้จะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

คนเหล่านั้นที่ใช้ชีวิตของพวกเขาทำการตลาดร่างกายของพวกเขาด้วยเสื้อผ้าที่ออกแบบอย่างไม่เหมาะสม ทำให้เห็นหน้าอกของพวกเขาเด่นชัดและเปิดเผยร่างกายของพวกเขา นี่เป็นรูปแบบของ โลกอย่างแน่นอน คริสเตียนเหล่านี้บอกเรา พระเจ้าของพวกเขา พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ได้ให้หัวใจ ของข้าพระองค์แก่พระองค์แล้วและมันพอแล้ว ส่วนภายนอกของข้าพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์เองเป็น

ผู้ดูแลตัวเองโดยแต่งตัวตามที่ข้าพระองค์ต้องการ ให้รู้แต่โดยดีที่เราได้ปล่อยให้เจ้ามีชีวิตและ  
ผลิตเพลินกับโลกนี้และอยู่กับมัน เจ้าไม่รู้หรือว่าเป็นพระเจ้าชื่ออีจนา? เราอีจนาในทั้งหมดของเจ้า  
แต่เจ้าแบ่งปันเรากับทางโลก เราจะไม่รับมันอย่างแน่นอน

ผู้เชื่อทุกคนที่ได้ทำให้เราเป็นของเล่นของพวกเขาและผู้ที่ถูกใจในจิตใจของพวกเขา: พระเจ้าก็ไม่เลวที่จะ  
ไม่เข้าใจว่าเราอยู่ในศตวรรษที่ 21 ในวันนี้ และนั่นในโลกที่เรามีชีวิตอยู่เช่นนั้น ในช่วงเวลาของโนอาห์  
มันเลวน้อยกว่าวันนี้ ในเวลาของโลกเลวร้ายน้อยกว่าวันนี้ เพราะฉะนั้นจงกลับใจมิฉะนั้นเจ้าจะไม่มีข้อ  
อ้างใดๆ

เราจะไม่พาคนเหล่านั้นที่ซื้อ ขายและเล่นเกมส์ในวันบริสุทธิ์ของการนมัสการของเรา – วันอาทิตย์หรือ  
วันเสาร์ ไม่ว่าวันไหนก็ตามที่ผู้นำของเจ้าจัดให้เจ้านมัสการเรา ควรที่จะเป็นสำหรับเราเท่านั้น เราเป็น  
พระเจ้าของเจ้า วันนี้ต้องชำระให้บริสุทธิ์แก่พระองค์เดียว คนไม่ได้เคารพเรา พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้า  
ของพวกเขา พวกเขาบอกเราและเถียงกับผู้รับใช้ที่แท้จริงของเรา: นี่เป็นกฎแต่เราอยู่ในเวลาของความ  
สง่างาม พระเจ้าของเจ้าไม่สามารถเป็นที่เคารพและนับถือหรือ? ความสง่างามหมายความว่าไม่  
เคารพนับถือพระเจ้าของเจ้าหรือ? เจ้าเถียงกับเราแม้ในการอธิษฐานเช่นเดียวกันกับที่เจ้าจะเถียงเมื่อ  
เจ้าเห็นข้อความนี้

จะไม่พาไปกับเราคือคนที่โกหก คนหยิ่งทะนง ผู้เชื่อที่หยิ่งยะโส ผู้ที่มีคนทางโลกก็ยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด  
และพวกเขาทำตัวเองให้เสื่อมทรามกับทางโลก เรา พระเป็นเจ้าและพระเจ้าของเจ้าขอสั่งเจ้าในพระ  
คำของเราให้แยกตัวออกจากพวกเขาทั้งหลายและอย่าเข้าเทียมแอก อ่าน 2 โครินธ์ 6:14-17

เราจะไม่พาไปกับเราคือคนเหล่านั้นที่เพิ่มคำของพวกเขาเข้าสู่ความจริงและความเป็นจริง ผู้ที่ลอบกัดผู้รับ  
ใช้และศาสนาจารย์ของเราที่รับใช้เราอย่างแท้จริง และดำเนินตามพระคำของเรา ถ้าผู้ใดเพิ่มเติมและ  
ตัดข้อความออกจากคำพยากรณ์

นี่เป็นการเรียกร้องของเรา ยอมรับมัน หรือ ไม่สนใจมัน; พระเป็นเจ้าตรัสดังนี้

เราคือ เยซุซา พระเมสสิยาห์ พระเจ้าของเจ้า และไม่มีอื่นใด

เตรียมตัว เตรียมตัว เรามาในไม่ช้า!